



อัปเดตภาพรวมและแนวทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประชาคมที่มีความสุข



CUE's day



ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออากรณ์ คณบดี

ฉบับที่ 2 : มิถุนายน 2557

สวัสดีประชาคมวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รักทุกคน

ผมขอเริ่มจากกิจกรรมผู้สังคมนักวิชาการของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วม โดยในช่วงที่ผ่านมา คือ

- โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ ในหัวข้อ "การพัฒนาาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด และโครงการนำร่องของประเทศไทย"
- การร่วมแถลงข่าว "แผ่นดินไหว...รับมืออย่างไร?" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมือแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้คณะฯ ได้ส่งทีมคณาจารย์จากหลากหลายภาควิชาฯ เข้าไปร่วมในการสำรวจพื้นที่และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผมในนามของคณะฯ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ในฉบับนี้ผมขอเล่าถึงการพัฒนาคณะฯ ที่ทางทีมบริหารได้ดำเนินการไปแล้วคือ "การปรับปรุงขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการชำนาญการ และการประเมินเลื่อนระดับ" โดยได้คิดค้นเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยจัดการระบบเอกสารในแต่ละขั้นตอน ระบบนี้ลดความซ้ำซ้อนของงานของอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงระบบติดตามความคืบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการขอตำแหน่ง ผศ. รศ. เฉลี่ย 52% และลดขั้นตอนการขอตำแหน่ง ศ. เฉลี่ย 26% และตั้งแต่ได้มีการริเริ่มการปรับปรุงขั้นตอน มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 57 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้จัดการสัมมนาชนิดแบบรับตรง (ปกติ) โดยสามารถรับนิสิตเข้ามาได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 746 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 600 คน วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 11 คน วิศวกรรมสำรวจ 40 คน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 คน และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 คน และในเดือน กรกฎาคม จะมีการรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มเติม ผ่านระบบรับกลาง (General Admission) อีกครั้ง โดยเปิดรับสูงสุดจำนวน 100 คน โดยภาพรวมผมคิดว่าเราน่าจะรับนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตในปีนี้ได้จำนวนตามเป้าหมายครับ

นอกจากนี้ ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่ามีอาจารย์ใหม่ ในคณะของเราเพิ่มขึ้น 3 ท่าน คือ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธิรินทร์ (แหล่งน้ำ) ดร.เชษฐาพันธ์ เครือบุตร (โลหการ) และ ดร.พิชชา จงวิวัฒน์สกุล (โยธา) ขอแสดงความดีใจ และยินดีต้อนรับอาจารย์ทั้ง 3 ท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

สำหรับฉบับต่อไป ผมจะมาเล่าเรื่องราวของการปรับปรุงระบบกายภาพและความปลอดภัย ของอาคาร 4 รวมถึงพบกับ จดหมายข่าว Care & Happiness ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางที่หน่วยสื่อสารองค์กรจะได้จัดทำขึ้นเพื่อเล่าเรื่องราว / ชีวิตความเป็นอยู่ ของพวกเราชาวปราสาทแดงในรูปแบบเป็นกันเองอีกฉบับหนึ่งครับ

 ดูใจ · แสดงความคิดเห็น · แชร์ ได้ที่

www.facebook.com/ChulaEngineering

จัดทำโดย หน่วยสื่อสารองค์กร